

ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
SỞ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG



Ký bởi: ^{A. Cường} Sở Thông tin và Truyền
thông
Email: stttt@tphcm.gov.vn
Cơ quan: Thành phố Hồ Chí Minh
Thời gian ký: 29.07.2020

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 1620 /STTTT-CNTT

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 29 tháng 7 năm 2020

Về phối hợp công tác truyền thông, vận
động và đề cử đơn vị tham dự “Hội thi giải
pháp ứng dụng Trí tuệ Nhân tạo (AI) trên
địa bàn thành phố Hồ Chí Minh năm 2020”

SỞ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ
TP. HỒ CHÍ MINH

Kính gửi:

- Sở ban ngành;
- 24 quận - huyện.

ĐẾN

Số: 25145

Ngày: 29-07-2020

Chuyên: KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ

VX

19/7

✓

ghe
ly h
Nam
VPhong
me

Ngày 25 tháng 6 năm 2020, Sở Thông tin và Truyền thông Thành phố Hồ Chí Minh phối hợp với Đại học Quốc gia TP.HCM, Sở Khoa học và Công nghệ, Hội Tin học TP và Thành Đoàn TP.HCM tổ chức phát động “Hội thi giải pháp ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI) trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh năm 2020” (sau đây gọi tắt là Hội thi AI TP.HCM 2020). Hội thi được tổ chức với mục tiêu thúc đẩy các hoạt động nghiên cứu, các dự án khởi nghiệp đổi mới sáng tạo ứng dụng trí tuệ nhân tạo, khuyến khích các cá nhân, nhóm nghiên cứu trong và ngoài nước đề xuất các giải pháp tiên tiến ứng dụng trí tuệ nhân tạo phục vụ cuộc sống. Thông qua Hội thi để tuyên dương, tôn vinh các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp và các cá nhân có các công trình nghiên cứu, giải pháp, sản phẩm, dịch vụ ứng dụng trí tuệ nhân tạo xuất sắc và tiềm năng.

Trí tuệ nhân tạo (AI) đang trở thành chiến lược toàn cầu trong xu thế của cuộc cách mạng công nghiệp 4.0. Trong xu thế đó, Thành phố Hồ Chí Minh, với tiềm lực là một thành phố trẻ với mật độ khoa học công nghệ cao đến từ các trường đại học, viện nghiên cứu, các doanh nghiệp công nghệ thông tin, cũng đang từng bước xây dựng chiến lược cho sự phát triển của ngành trí tuệ nhân tạo – nền móng cơ bản để thực hiện mục tiêu xây dựng đô thị thông minh. Việc ứng dụng công nghệ trí tuệ nhân tạo vào cuộc sống cũng như quản lý hành chính được lãnh đạo Thành phố quan tâm đầu tư và đẩy mạnh.

Hội thi AI TP.HCM 2020 được triển khai với 2 nhóm chính:

- Nhóm 1 – Cuộc thi Thử thách trí tuệ nhân tạo (AI-Challenge) với chủ đề năm 2020 là “Trí tuệ nhân tạo với giao thông thông minh”. Cuộc thi được tổ chức theo hình thức cuộc thi khoa học, tương tự các cuộc thi được tổ chức trên thế giới, nhằm tìm kiếm các giải pháp hiệu quả cho các vấn đề đang được quan tâm nhằm phục vụ cuộc sống. Thí sinh tham dự nhóm 1 sẽ phát triển các thuật toán trí tuệ nhân tạo để giải quyết bài toán thực tế, ứng dụng phục vụ cho giao thông Thành phố Hồ Chí Minh.

- Nhóm 2 – Sản phẩm Ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI-Solution): đưa ra các giải pháp, sản phẩm ứng dụng công nghệ trí tuệ nhân tạo trong sản xuất, kinh doanh, giao thông, tài chính, y tế, giáo dục, du lịch, nông nghiệp và phục vụ

59 Lý Tự Trọng, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh

ĐT: (028) 35202727 - 300

Fax: (028) 35202424

E-mail: stttt@tphcm.gov.vn

Website: <http://www.ict-hcm.gov.vn>

cộng đồng xã hội. Đối với các giải pháp nhóm 2, khuyến khích theo các định hướng sau: Các sản phẩm, giải pháp đã được thương mại hóa, Các công trình nghiên cứu khoa học đã được đóng gói, sẵn sàng chuyển giao hoặc đã được chuyển giao, Các dự án khởi nghiệp sáng tạo đã được ứng dụng vào thực tế, Các sản phẩm, giải pháp đã được ứng dụng trong công tác xây dựng chính quyền điện tử, đô thị thông minh.

Thông qua Hội thi AI TP.HCM 2020, Ban tổ chức Hội thi mong muốn tìm kiếm và ứng dụng các giải pháp sử dụng trí tuệ nhân tạo (AI) nhằm giải quyết các bài toán được đặt ra trong bối cảnh thành phố đang tập trung đầu tư phát triển và đẩy mạnh xây dựng đô thị thông minh, tìm kiếm và xây dựng nguồn lực chất lượng cao tham gia quá trình xây dựng đô thị thông minh cho thành phố, tuyên truyền rộng rãi, làm lan tỏa sự sáng tạo của các giải pháp khoa học công nghệ mới ứng dụng trí tuệ nhân tạo, thu hút sự quan tâm của các cá nhân, các nhóm nghiên cứu trong và ngoài nước về việc giải quyết các bài toán thiết thực xuất phát từ thực tiễn tại thành phố Hồ Chí Minh, từ đó có thể ứng dụng rộng rãi trong cả nước, hướng đến khu vực và quốc tế.

Do đó, Sở Thông tin và Truyền thông kính đề nghị lãnh đạo Sở ban ngành; quận - huyện quan tâm, hỗ trợ thực hiện các nội dung sau:

- Đăng ký tham gia dự thi nhóm 2 các sản phẩm, giải pháp ứng dụng trí tuệ nhân tạo tại đơn vị (kể cả tại đơn vị trực thuộc quản lý) nếu có sản phẩm phù hợp các tiêu chí xét Hội thi AI TP.HCM 2020.

- Tổ chức truyền thông, vận động và đề cử các doanh nghiệp, cá nhân có sản phẩm, giải pháp ứng dụng trí tuệ nhân tạo phù hợp các tiêu chí xét Hội thi AI TP.HCM 2020 đến Ban tổ chức.

Sở Thông tin và Truyền thông kính đề nghị lãnh đạo Sở ban ngành; quận-huyện quan tâm, phối hợp hỗ trợ đề "Hội thi giải pháp ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI) trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh năm 2020" tiến hành đúng tiến độ, thành công và đạt hiệu quả.

Thời gian nhận hồ sơ tham dự: **từ ngày 22/6/2020 đến ngày 24/8/2020.**

Thông tin đơn vị thực hiện hỗ trợ, hướng dẫn và tiếp nhận hồ sơ tham dự: Thành Đoàn thành phố Hồ Chí Minh, địa chỉ số 01 Phạm Ngọc Thạch, phường Bến Nghé, quận 1, thành phố Hồ Chí Minh, điện thoại liên hệ: 0985.534.745 (chị Ngô Thị Tú Trinh); trang thông tin điện tử Hội thi AI TP.HCM 2020: <http://aichallenge.hochiminhcity.gov.vn/>

Nơi nhận:

- Như trên;
- BGD Sở;
- VP Sở;
- Lưu: VT, KHTC (PT.05).



Lê Quốc Cường